
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลกระบี่นอย  

วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย (ช้ัน 3) อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 ...........................................................  
ผูมาประชุม 

1. นายโชคนรินทร ขาวเหลือง  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นายยงยุธ บุญทองแกว   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล หวังกอ   ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นายวาสนา นะบุตร   ตําแหนง เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  
6. นางสุภานันท เจริญพานิช  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล 
7. นายสุเทพ บัวแกว   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
8. นางจิรา ไกรนรา   ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
9. นายไชยยศ กัณหกุล   ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
10. นางสาววรรณพร เอ่ียมเสง  ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
11. นายนิรุตติ์ มีมะแม   ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
12. นางสาวมยุรี สรหงษ   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

(รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา)   
13. นางมาลิสา ยืนยง   ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ  
14. นางสาวเกษร หอกุล   ตําแหนง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  
15. นางอนิษา แกวมา   ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  

ผูไมเขาประชุม 

1. นางสาวอุษา สายเส็น   ตําแหนง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
2. นางสาวมิรัญตี เต็งชู   ตําแหนง ครู คศ.1  

(รักษาราชการแทนหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 

                                     

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบ่ีนอย ประธาน :  

- กลาวเปดการประชุม  

 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระ 

ปฏิบัติงาน 

ตามขอบขายงาน 
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ : 
 : -ไมมี- 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา : 
  รับรองรายงานการประชุม วันพฤหัสบดทีี่ 15 มีนาคม 2561 
 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม วันพฤหัสบดทีี่ 15 มีนาคม 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3   
สํานักปลัดเทศบาล :  
นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : มอบงานแผนรายงานการปฏิบัติงานที่ผานมา 

 

 นายนิรุตติ์ มีมะแม ตําแหนง หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ : 
 : งานแผนงานและงบประมาณ 
  - การจัดทําแผนพัฒนา 4 ป ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 1/2561 วันนี้งานแผนไดเชิญ                    

ทางหัวหนาสวน กอง เขารวมประชุมประชาคมระดับตําบล เวลา 13.00 น. 
ณ หองประชุม เทศบาลประชุมเพิ่มเติมแผนในภาพรวม รวมถึงครุภัณฑ                    
แตละกองเสนอมานําเขาในที่ประชุมเพื่อพิจารณา เชิญผูเก่ียวของเขารวม
ประชุมเพื่อตอบคําถามกรณีมีประเดนคําถามของที่ประชุมข้ึนมาวา ทําไมตอง                       
ตั้ งรายการครุภัณฑชนิดนี้ แตละกองจะเปนผูตอบคําถามกับกรรมการ                   
ดวยตนเอง และตามแผนงานเมื่อแผนฯผานมติ ในที่ ประชุมของวันนี้   
จะดําเนินการประกาศใชแผนฯในวันพรุงนี้ และเมื่อประกาศใชแผนฯแลว
หลังจากนั้นจะมีความจําที่ตองโอนตั้งจายในรายการใหมในสวนของรายการ
ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางตามระเบียบวิธีงบประมาณ ขอ 27 ซึ่งตองขอ
ความเห็นของจากสภาฯ อนุมัติ รบกวนทุกกองที่จะโอนตั้งจายเปนรายการใหม
ประเภทครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ใหทุกกองทําบันทึกขออนุญาตโอน
งบประมาณผานลําดับขั้นตอนผูมีอํานาจการเซ็นเอกสารแตละกองและนําเสนอ
ให ในที่สภาฯประชุมพิจารณาอนุ มัติ  เพ่ือตั้ งจ ายรายการครุภัณฑที่ดิน
สิ่งกอสรางงบประมาณรวมถึงการโอนเพ่ิม โอนลดสิ่งกอสราง สําหรับกองชาง 
มี ในสวนของโครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลติกที่ ตองดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ ขอ 29 ตองเขาสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติดวย 
ทั้งนี้ทําบันทึกสงมายังงานแผนฯภายในวันศกุรที่ 20 เมษายน 2561 โดยงาน
แผนฯดําเนินการตอในการทํารางใบโอนเพ่ือนําเขาสภาฯ ซึ่งตามระเบียบ
ประชุมสภาจะตองสงเรื่องใหประธานสภาอยางนอย 5 วัน และสงใหสมาชิก
สภาฯ ภายใน 3 วัน รายละเอียดโครงการใหประสานไปยังนางสาวพิชญนาฏ เวชกุล 
และนายโยธิน เฉิดโฉม               

/นางมาลิสา... 
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 นางมาลิสา ยืนยง หัวหนาฝายอํานวยการ : 
 : งานการเจาหนาที่ 
  กําหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําป 2561 ในวันจันทร           

ที่ 30 เมษายน 2561 ใครมีวาระในการประชุมสามารถแจงไปยังนายสมเกียรติ์ 
หลายหลาย 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกฯ ใหดําเนินการเขารวมพิจารณารายงานและ

เอกสารประกอบการออกแบบรายละเอียด และเขารวมประชุมงานศึกษางาน
วางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ชุมชน 
จังหวัดกระบี่ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมชั้น 11 สํานักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง (สามเสน) นั้น ขอมูลตามวีดีทัศน             
ที่จะนําเสนอตอไปนี้  โดยในสวนของเทศบาลตําบลกระบี่นอยไดงบประมาณ                
309,000,000.-(สามรอยเกาลานบาท) โดยในพ้ืนที่ท่ีมีประชาชนบุกรุกคูคลอง
จะตองไปดําเนินการทําหนังสืออุทิศจะประเมินผลสําเร็จไดตองสํารวจพ้ืนที่ที่ไดรับ
ผลกระทบโดยจุดเริ่มคลองหนาวัดถํ้าเสือ โดยพื้นที่ของประชาชนที่ตองดําเนินการ
จะตองทําเปนหนังสืออุทิศ และดําเนินการทําหนังสือสงไปยังผูวาราชการจังหวัด
กระบี่ผานกรมโยธากรมโยธาธิการและผังเมอืง ซึ่งทางกรมโยธาตองการหนังสือตัวนี้
มากเนื่องจากจะไดไมมีปญหาในการกอสราง ในสวนของการศึกษาในขั้นตอน
ดําเนินการเสร็จสิ้นตั้งแตเดือนที่ผานมา โดยไดมีรายงานการออกแบบ (เอกสาร
แนบ ) ซึ่ งหนั งสือ อุทิ ศดั งกล าวทางกรมโยธากรมโยธาธิการและผั งเมือง                    
ไดดําเนินการจัดทําหนังสือเพ่ือใหดําเนินการเปนที่เรียบรอย คาดวาเทศบาลตําบล
กระบี่นอยและเทศบาลเมืองมีโอกาสไดรับงบประมาณสูงสืบเนื่องจากเขารวม
ประชุมทุกครั้งเม่ือมีการประชุม และคาดวาจะไดรับงบประมาณอยางรวดเร็ว อยาง
ชาที่จะไดงบประมาณในการกอสรางประมาณปงบประมาณ 2563 
            

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
  สอบถามขั้นตอนในการดําเนินการใหประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียทําหนังสืออุทิศ

ที่ดินใครเปนผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว และชวงในการสํารวจในสวนของทาง
เอกชน บุกรุกที่ดินหรือไม 
 

นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
  เทศบาลตําบลกระบี่นอยรวมกับที่ปรึกษาเปนผูดําเนินการในสวนของเอกสารอุทิศ

ลงไปดูพื้นที่ตามแบบคูคลองระบายน้ําตรงไหนดําเนินการตามแบบไดดําเนินการ
สํารวจโดยมีบริษัทที่ปรึกษาและนายสุเทพ บัวแกว ลงพ้ืนที่ ในการลงพ้ืนที่ในชวง
ดังกลาวไดสํารวจการบุกรุกโดยเอกชนพรอมกัน 

  

/นายสุเทพ... 



4 
 

นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง :   
 : เสนอวาหลังจากเทศบาลไดงบประมาณเพ่ือดําเนินการกอสราง บริษัทที่ปรึกษา 

ควรมารวมในการดําเนินการใหเจาของพ้ืนที่ที่บุกรุกที่ดินหวย คลองสาธารณะ
เพื่อใหประชาชนเซ็นเอกสารในการอุทิศที่ดินพื้นที่ที่เก่ียวของ ในการสํารวจพ้ืนที่    
จะยังไมเจออุปสรรคในการดําเนินโครงการแตจะมีอุปสรรคเมื่อมีการใหอุทิศที่ดิน
เพ่ือดําเนินโครงการ ทั้งนี้ตอนที่บริษัทดําเนินการในชวงขั้นตอนชวงของการสํารวจ 
ไดแจงไปยังบริษัทใหแจงไปยังรานเคียงเสงเขารวมประชุมสืบเนื่องจากพื้นที่                 
ที่ตองการดําเนินโครงการดังกลาวสวนใหญจะเปนพ้ืนที่ของรานเคียงเสง แตตามที่
ไดประชุมผานมาตัวแทนหรือเจาของรานเคียงเสงไมไดเขารวมประชุมในทุกครั้ง               
ที่มีการประชุมคาดวาบริษัทที่ปรึกษาไมไดเขาไปแจงกับรานเคียงเสงใหทราบ               
ณ ตอนนี้ยังไมมีปญหาอะไรแตเมื่อถึงเวลาการกอสรางโครงการฯจริงจะมีปญหา 
บริษัทสํารวจทําแบบอุทิศที่ดินเพ่ือใหจบกระบวนการในการดําเนินการในสวน              
ของบริษัทที่ปรึกษา 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : ตามความคิดเห็นถึงแมเทศบาลจะไดงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว                 

แตปญหาที่จะดําเนินกอสรางไดยอมมีในสวนของการอุทิศท่ีดิน สอบถามในการ
ดําเนินการสอบถามในชวงของน้ําทวมแกปญหาอยางไรรวมกับเทศบาลเมือง                  
ที่สําคัญที่เปนปญหามาตลอด หวย หนอง คลอง หมู 11 พื้นที่เปาหมายน้ําจาก                  
ที่ราบสูที่ตํา ในการแกปญหาจากการไดประสานกับบริษัทเอกชนไดไปถมพ้ืนที่หวย 
เห็นควรใหบริษัทที่ปรึกษาดําเนินการตั้งแตตน ตามขอเสนอของนายสุเทพ บัวแกว  
ใหท่ีดินจังหวัดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการในขั้นตอนชี้แจงและใหผูมีสวนได
สวนเสียเซ็นเอกสารอุทิศที่ดินเพื่อดําเนินโครงการดังกลาว เมื่อไดงบประมาณมา
อาจไมสามารถทําไดเนื่องจากมีปญหาที่ดิน กอนถึงตรงนั้นทํายังไงใหไดในสวน                   
ของเอกสารอุทิศที่ดิน เรียกผูประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากที่กรมโยธา
สํารวจสรุปใหจบกอนถึงผูวาฯใหไดหนังสืออุทิศที่ดินของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยให
ที่ดินเขามามีสวนชวยรวมกับเทศบาล สอบถามผูเก่ียวของไดมีขอมูลของผูมีสวนได
สวนเสียแลวหรือไม กรณียังไมมีขอมูลใหประสานไปยังงานทะเบียนฯ ในสวนของ
บริษัทดําเนินการในการจัดทําสํารวจและออกแบบ แตยังไมถึงกระบวนการของการ
ใหผูมีสวนไดสวนเสียทําหนังสืออุทิศที่ดิน ยกตัวอยางกรณีของรานเคยีงเสง สมมุติมี
การเขาไปประสานและมีมติอยางไรใหผูเก่ียวของจัดทําเปนบันทึกเพ่ือเปนเอกสาร            
รวมไปถึงทุกกรณีที่เก่ียวของ ทั้งนี้หวยคลองสาธารณะ เรื่องนี้เปนผลประโยชน              
ในภาพรวม เทศบาลดูแลตามกฎหมาย การอุทิศที่ดินจากผูดําเนินการมอบหมาย
ฝายกฎหมายดําเนินการใหมีการประมาณกอนจะมอบหมายฝายบริหาร                
ทั้งนี้ใหมีการสอบถามไปยังรานเคียงเสงวาไดรับทราบขอมูลการดําเนินการดังกลาว
หรือไม             

/นางสาว... 
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นางสาววรรณพร เอี่ยมเสง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล : 
 : กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดเนนยํ้าสําคัญในสวนของหนังสืออุทิศที่ดิน โดยในการ

ดําเนินการเรื่องอุทิศที่ดินจะใหบริษัทที่ออกแบบเปนผูรับผิดชอบเปนไปไมได
เปรียบเสมือนวา มีคนใหเงินงบประมาณเรามาเพ่ือดําเนินการ โครงการแตทางเรา
กลับไมมีพ้ืนที่ใหคนใหงบประมาณในการกอสรางและการดําเนินการหาพ้ืนที่เพื่อ
การกอสรางทางเจาของพื้นที่กลับผลักภาระดังกลาวไปยังบริษัทผูออกแบบ โดยใน
การดําเนินโครงการทุกพื้นที่ที่จะไดงบประมาณดังกลาวจะเปนคนดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว และในสวนของขอมูลรายชื่อผูบุกรุกพ้ืนท่ีหวย คลองสาธารณะ ไดมีขอมูล
ครบถวน ทั้งนี้รอลงพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการในสวนเก่ียวของตอไป โดยทางกรมโยธาฯ 
ไดเนนย้ําในสวนของเอกสารอุทิศที่ดินเพ่ือเปนเอกสารในการอนุมัติงบประมาณ
ตอไปและที่มีปญหาอีกหนึ่งคือถนนเพชรเกษมคือชวงทอลอดเกี่ยวกับแขวงการทาง
วาจะใหผานหรือไมกรณไีมอนุญาตไมสามารถตัดได 
 

นายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต ปลัดเทศบาล : 
 : จากกรณีนายกเทศมนตรีสอบถามในสวนของรายชื่อเจาของที่ดินผูบุกรุกทางบริษัท

ที่ปรึกษาไดมีรายชื่อผูบุกรุกและระวางที่ดินแลว เพียงแตวาที่อยูของแตละแปลงทาง
บริษัทไมทราบขอมูลจะประสานอยางไรซึ่งไดแนะนําใหมาประสานงานทะเบียนฯ
เพ่ือไดรับทราบขอมูล และรอบแรกที่จะทํารวมกันคือใหมีการนัดประชุมผูมีสวนได
เสียโดยในรอบแรกผูมีสวนไดสวนเสียมาไมครบ ซึ่งจํานวนที่ไมครบจะเจาะกลุม
รายบุคคลโดยไปประสานที่บานเพ่ือขอหนังสืออุทิศที่ดิน ปญหาใหญขณะนี้คือราน
เคียงเสงเนื่องจากมีพื้นที่แยะกวารายอื่นซึ่งยังไมไดประสานโดยตรงแตคาดวาไมมี
ปญหา 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : กรณีที่ถนนเพชรเกษมใหกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงคมนาคมประสานกันเอง 

เราไมสามารถไปประสานเองได 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม :  
 นางสาวอนิษา แกวมา นักวิชาการสาธารณสุข : 
 :  โรงฆาแพะหมู ท่ี  8 จากเดิมปศุสัตว ไดมีโครงการมาตรวจโรงฆาแพะหมู  8                 

อยูขั้นตอนขึ้นทะเบียนกับราชพัสดุในวันที่ 5 เมษายน 2561 ธนารักษพื้นที่                   
ไดดําเนินการมาถายภาพพ้ืนที่และรังวัดที่ดินเพื่อขึ้นทะเบียนตอไป ในสวนวัสดุ
อุปกรณไดดําเนินการสงมอบใหโรงฆาแพะเปนที่เรียบรอย 

 :  เรื่องรองเรียนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม มี 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1 ไดรับเรื่องแจงจากนายเอกภพ พฤษชัยนิมมิต เรือนจําชั่วคราวหมู 12 เลี้ยงสุกร

และสงกลิ่นหมิ่นรบกวนประชาชนในบริเวณใกลเคียง นายยงยุธ บุญทองแกว 
     /พรอมเจา... 
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   พรอมเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบเบื้องตนพบวามีการเลี้ยงสุกรจํานวน 

ม าก เจ าห น าที่ ได ให คํ า แ น ะนํ า ใน ก าร กํ าจั ด เพื่ อ ไม ให ส งก ลิ่ น ห มิ่ น                 
ทั้งนี้ทางเรือนจําจะนําออกขายเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยเจาหนาที่ไดทําหนังสือ
ใหมีการแกไขปญหาดังกลาวและหลังจาก 15 วันจะมีการติดตามเรื่องดังกลาว
อีกครั้ง 

  2 กรณีรองเรียนประชาชนทิ้งขยะไมเปนที่ทําใหเกิดทัศนียภาพไมสวยงามในพ้ืนที่              
หมู 11 กรรมการศูนยดํารงธรรมลงตรวจสอบและแจงใหกองสาธารณสุขให
แนะนําแนวทางแกไขโดยทําหนังสือใหกับเจาของบานในเรื่องของการจัดการขยะ 
ซึ่ ง เจ าหน าที่ ได แจ ง เจ าของบ าน เป นที่ เรียบ รอย  และเสร็จสิ้ นภายใน             
15 วัน โดยทําเปนหนังสือ ทั้งนี้เมื่อครบกําหนด 15 วันเจาหนาที่ลงตรวจสอบ
พ้ืนที่อีกครั้ง 

  3 การเลี้ยงไกชน หมู  11 ซึ่ งไดรับแจงจากคณะกรรมการศูนยดํ ารงธรรม                 
โดยเจ าหน าที่ ไดทํ าหนั งสือแจ งให ปรับปรุ งแก ไขสิ่ งแวดลอมผู ถูกรอง                      
เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง  ซึ่งใหดําเนินการขอใบขออนุญาตกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพสืบเนื่องจากเลี้ยงไกยี่สิบกวาตัว 

 : เรื่องรองเรียนขยะหมู 12 เจาหนาที่ระดุมแกไขและติดปายหามทิ้งขยะเสร็จสิ้น 
 : หมูที่ 6 ทางไปไปโรงเรียนธิดาแมพระ ประชาชนไดเอาขยะมาทิ้งจํานวนมาก               

ไดดําเนินจัดเก็บขยะใหเปนที่เรียบรอย 
 : โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ เทศบาลไดขึ้นทะเบียนและใหวัคซีน            

900 กวาตัว ซึ่ งมีวัคซีนไม เพียงพอกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่                 
โดยขณะนี้วัคซีนของเทศบาลหมดและที่จัดซื้อมามีไมเพียงพอ ทั้งนี้ไมสามารถจัดซื้อ
จัดจางไดสืบเนื่องจากขณะนี้วัคซีนขาดตลาดโดยทางกองฯจะเรงหาซื้อวัคซีนและ
เมื่อไดวัคซีนจะลงพ้ืนใหบริการประชาชนที่อีกครั้ง 

 : ตามท่ีไดเขารวมประชุมกับจังหวัดในการควบคุมโรคพิศสุนัขบา จังหวัดขอความ
รวมมือใหเทศบาลจัดทําเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวเนื่องจากกําหนด
ตามพระราชบัญญัติงานสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดการควบคุมการเลี้ยงสัตว 
จังหวัดมีความตองการใหทองถ่ินออกขอบัญญัติในการรองรับดวย 

 : โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปชวงปลายเดือนมีนาคม โครงการพัฒนาพ้ืนฐาน
สุขาภิบาลไดลงพื้นที่สุมตรวจตัวอยางอาหาร วัสดุ อุปกรณ เครื่องใช รานคา               
แผงลอย รานคา ตลาดนัด บิ๊กซี โลตัส สุมตรวจจํานวน 175 ราน สวนใหญ
ลักษณะทางกายภาพยังไมผ านการตรวจ โดยการตรวจวิ เคราะหทางเคมี                     
และชีววิทยาไมผานจํานวนมากซึ่งปรับปรุงแกไขตอไป ทั้งนี้ในปงบประมาณหนา
เพ่ิมกลุมเปาหมายในงบประมาณนี้ยังไมครบหนึ่งรอยเปอรเซ็นต 
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  - โครงการรณรงคและควบคุมโรคไขเลือดออกปงบประมาณ 2561 ตั้งแต              
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2561 ในพื้นที่มีจํานวนผูปวย
ทั้งหมด 16 คน ดังนี้ 
- หมู 1 จํานวน 1 ราย 

- หมู 2 จํานวน 2 ราย  
- หมู 6 จํานวน 4 ราย 

- หมู 7 จํานวน 1 ราย  
- หมู 8 จํานวน 3 ราย  
- หมู 9 จํานวน 1 ราย  
- หมู 11 จํานวน 3 ราย  
- หมู 13 จํานวน 1 ราย  
ทางกองไดจัดทําแผนเพื่อไปควบคุมโรคกอนเขาหนาฝน ขณะนี้ไดลงพ้ืนที่เพ่ือ
พนยุงใหกับประชาชนและทําลายแหลงแพรพันธุ เริ่มตั้งแตวันที่ 17 เมษายน
ถึงตนเดือนพฤษภาคม 2561 
 

กองคลัง 

 นางจิรา ไกรนรา ผูอํานวยการกองคลัง : 
 : โครงการจัดซื้อจัดจางหวงเดือนเมษายน ตามที่ไดรายงานที่ผานมาอยูในชวงการ

บริหารสัญญาและมีโครงการที่สงเบิกจายแลว 1 โครงการ คือ โครงการกอสราง
ปายโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย เบิกจายไปแลว 1 งวด หวงสัญญาไดหมด
สัญญาในวันที่ 14 เมษายน 2561 และยังไมสงมอบงานงวดสุดทาย 

 : โครงการจัดซื้อจัดจางหวงเดือนเมษายนคือโครงการกอสรางหลังคาโคงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก งบประมาณ 1,483,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาท
ถวน)โดยในวันนี้คณะกรรมการพิจารณาผลในระบบซึ่งติดขัดปญหาของระบบ              
ในการปริ้นขอมูลมีความลาชา ในเบื้องตนมีผูเสนอราคาจํานวน 5 ราย และเอกสาร
ในระบบในการปริ้นไมสมบูรณ เบื้องตนผูเสนอราคาต่ําสุดไดแกหางหุนสวนจํากัด พี
อารพีการโยธา 1,240,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนสี่หมื่นบาทถวน) ต่ํากวา    
ราคากลาง งบประมาณคงเหลือจากราคากลาง 2,343,000 บาท (สองลานสาม
แสนสี่หมื่นสามพันบาท) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลแลวเสร็จจะนําเสนอนายก
ตอไป 

 : งานภาษีเดือนเมษายน 2561 เปนเดือนสุดทายในการชําระภาษีบํารุงพ้ืนที่ 
หลังจากเดือนเมษายนนี้มีการเสียคาปรับ ใครยังไมสํารวจ หรือสํารวจแลวแตยังไม
ชําระคาภาษี ประชาสัมพันธใหมาชําระโดยหลังจากนี้คิดอัตราคาปรับรอยละสอง 
ตอเดือน 

 : ตามที่ ไดบั นทึ กจากกองการศึกษาขอความรวมมือเคลื่ อนย ายตู เอกสาร                   
จากสํานักงานเกา แตจาการที่ไดประชุมรอบที่ผานมาเทศบาลไมเชาบานเพ่ือทําเปน

/ที่สําหรับ... 
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ที่สําหรับเก็บเอกสารจึงใหคงเก็บตูเอกสารดังกลาวไว ณ สํานักงานเกา เนื่องจาก 
  ตูเอกสารที่สํานักงานเกาประมาณสิบตูเปนของกองคลัง และที่ผานมาการใหเก็บตูไว

ที่สํานักงานเกาเพ่ือแกปญหาไมมีที่เก็บในขณะนั้น ในรอบนี้ซ้ํากับอันเดิมหรือใหม 
หรือตองยายตูเหล็กมาที่นี้ทั้งหมด ทั้งนี้หากยายเสนอใหมีการจัดทําหองเพื่อเก็บ
หรือมีพ้ืนที่ใหกองคลังไดเก็บตูได 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : กรณีเรื่องยายตูเอกสารจากสํานักงานเกาตองมีการยายออกสืบเนื่องจากสํานักงาน

เกาจะปรับเปนหองเรียนชั่วคราวของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย โดยให
บูรณาการพ้ืนที่สําหรับวางตูเอกสารดังกลาว 
 

กองชาง :  
 นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : การดําเนินโครงการเพ่ือจัดทําเขาแผนฯ กองชางไดรับมอบใหจัดทําโครงการมาจาก

ผูบริหารประมาณ 7 โครงการ โครงการละ 500,000.-บาท (หาแสนบาท) ซึ่งเงิน
งบประมาณที่กองชางนํามาจัดทําโครงการไดมาจากหลังการหักคาใชจายจากกอง
อ่ืนแลว ดังนั้นเมื่อทราบเงินงบประมาณที่ชัดเจนสําหรับการดําเนินโครงการกองชาง
จะดําเนินการตัดโครงการบางโครงการเพ่ือใหตรงกับเงินงบประมาณท่ีมี ทั้งนี้จะ
มอบหมายใหเจาหนาที่ (นางสาวอาภรณ เส็นบุตร) ประสานไปยังงานแผนและ
งบประมาณกอนดําเนินการจัดทาํโครงการดังกลาว 

 : โครงการกอสรางอาคารอาคารสํานักงานผูรับจางไดสงมอบงานสี่งวดสุดทาย
คณะกรรมการตรวจแลวไมผานโดยไดสงมาเปนรอบสาม ชวงระหวางวันที่                
11 เมษายน – 19 เมษายน 2561 ผูคุมงานนัดกรรมการนัดตรวจงานสี่งวดสุดทาย 
 

  กองการศึกษา 

 นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : กองการศึกษาไดดําเนินการทําบันทึกขอความรวมมือใหผูเกี่ยวของใหดําเนินการ

ยายตูเอกสารและอุปกรณรวมถึงเอกสารจากสํานักงานเกาเพ่ือใหกองการศึกษาเขา
ไปดําเนินการในการปรับปรุงซอมแซม ทําความสะอาด เพื่อใหทางโรงเรียนเทศบาล 
1 บานกระบี่นอย ไดเขาไปดําเนินการตกแตงหองเพื่อใชเปนสําหรับเปนหองในการ
เรียนการสอน ซึ่งจะตองดําเนินกอนการเปดภาคเรียน 

 : โครงการที่ดําเนินการจากเงินเหลือจาย เงินงบประมาณไดมาจากกองชางเปนสวน
ใหญดังนั้นทางกองจะประสานไปยังกองชางและงานแผนงานฯ เพ่ือดําเนินการ
ขั้นตอนตอไป 

 : เดือนมิถุนายน โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
ดําเนินการแขงขันทักษะทางวิชาการระหวางวันที่ 20 -22 มิถุนายน 2561                          
ณ จังหวัดสงขลา ผูรับผิดชอบไดไปรวมประชุมในเรื่องดังกลาวมาแลวหนึ่งครั้ง              

/โดยมี... 
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โดยมี ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจะมีการประชุม 

รอบที่ 2 การดําเนินการประชุม 4 พฤษภาคม 2561 โดยจะเปนครูและหัวหนา 
แตละสาขาวิชา เขารวมประชุมดังกลาว 
 

โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบ่ีนอย 

นายไชยยศ กัณหกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย: 
 : กําหนดการการประชุมผูปกครองดําเนินการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเปน

วันที่โรงเรียนเปดเทอมเปนวันแรกหลังจากประชุมเสร็จนักเรียนเขาเรียนตามปกติ 
ซึ่งการประชุมดังกลาวเปนในสวนเฉพาะของโรงเรียนโดยไมเกี่ยวกับของกอง
การศึกษาที่นัดประชุมในสวนของกองฯเสนอใหประชุมอีกครั้ง โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงวันในการประชุมในสวนของการสงเอกสารมีความยุงยาก เนื่องจาก
เอกสารตอนที่แจงไดใหไปกับผูปกครองกอนการปดภาคเรียน  

 : หารือเรื่องงบประมาณของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ทางโรงเรียนไดรับ
การโอนงบประมาณไปสองครั้ง โดยไดรับโอนในงบประมาณไตรมาศที่  1                  
และไตรมาศที่ 3 ตามบันทึกขอความเรื่องขออนุมัติเบิกหักผลักสงเงิน เงินรายได
ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดท่ี 2) ลงวันที่ 9 เมษายน 
2561 โดยเรื่องที่อางถึงหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่               
30 มีนาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ไตรมาศที่ 2 ไมไดรับโอน มีปญหาอยูวาทางเจาหนาที่การเงินแจงไมได
รับโอนเงินงบประมาณตามที่หนังสือกรมฯแจงมา และที่มีปญหายังไมไดรับโอน              
คาหนังสือเรียนและคาเครื่องแบบนักเรียน คาหนังสือโรงเรียนยังไมสามารถ
ดําเนินการซื้อหนังสือไดเนื่องจากเงินงบประมาณยังไมชัดเจน ทางเจาหนาที่พัสดุ  
ไมกลาดําเนินการจัดซื้อให สวนของคาเครื่องแบบนักเรียนซึ่งจะตองจายใหกับ
นักเรียนในวันเปดเรียนเหมือนกับคาอุปกรณการเรียนที่ไดรับโอนแลว ซึ่งจะตอง
ให กับนักเรียนในตอนเปดภาคเรียน ทางโรงเรียนฯขอความชัดเจนในเรื่อง
งบประมาณ โดยเฉพาะหนังสือเรียนขณะนี้ตองสั่งซื้อลวงหนาแตทางโรงเรียน                  
ยังไมไดดําเนินการสั่งซื้อ โดยในรอบนี้รานหนังสือไมสั่งไวรองรับในโกดังและไมผลิต
สํารองสืบเนื่องจากโรงเรียนเปลี่ยนตัวชี้วัดเชนตัวชี้วัดวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ปรับในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตัวอื่นทยอยปรับไป 
หนังสือเกาไมสั่งผลิตเพิ่มหมดแลวหมดเลย และทางครูมีความสงสัยใชในตัวเทศ
บัญญัติหรือในงบประมาณของกรมสงเสริมโอนใหมา 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาท) 
ใหโรงเรียนใชตัวไหนและโอนงบประมาณใหเม่ือไหร แจงจัดสรรมาแตหากไมได          
รับโอนเงินมาจริงเจาหนาที่พัสดุไมสามารถดําเนินการจัดซื้อให 

 : การรื้อถอนอาคารหากในระเบียบเดิมที่ โรงเรียนไดปฏิบัติตอนสังกัด สพฐ.                  
กอนถายโอนมาสังกัดทองถิ่น ณ ตอนสังกัด สพฐ.จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ               
ในการตรวจรับพัสดุ จัดทําทะเบียนพัสดุเมื่อรับเสร็จพัสดุเสร็จ พัสดุดําเนินการ

/อยางไร... 
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อยางไร จําหนาย ถายโอน ตองมีขอมูลชัดเจน โดยของ สพฐ.จะมีแบบฟอรม                  
ในการดําเนินการ ซึ่ง ณ ตอนสังกัด สพฐ ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูดําเนินการ               
แตในสวนของทองถิ่นไมทราบระเบียบที่ชัดเจนใชระเบียบตัวไหน แตที่แนชัดหนาที่
ของผูอํานวยการโรงเรียนมีหนาที่ดูแลทรัพยสินของโรงเรียน ซึ่งในการรื้อถอน                  
มีพัสดุหลายประเภท ฝากไปยังผูอํานวยการกองคลังในเรื่องดังกลาวทั้งนี้มีขอเสนอ 
ดังนี้ 
     1. จัดตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
     2. อุปกรณรื้อถอนแลวเอาไปไหน ใหผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําบันทึก 

         ขอความเพ่ือใหทางโรงเรียนทราบ 

     3. ทั้งนี้ขออนุญาตนําแบบฟอรมจากสพฐ.เพื่อเปนแบบอยาง 
 : บุคลากรมีตําแหนงครูวาง 2 ตําแหนง ใกลเปดภาคการเรียนครู 2 ตําแหนงนี้                 

จะไดรับการจัดสรรหรือสรรหาเสร็จสิ้นเม่ือไหร สืบเนื่องจากทางโรงเรียนจะตอง         
จัดหองเรียนและจัดชั่วโมงเรียนใหกับครู 

 : ตามที่ ก ไดอนุมัติตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชีไมทราบถึงกระบวน 
การใดเมื่อไดเจาหนาที่ดังกลาวมาไดมาชวยปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนฯตอไป 

 : แจงกรณีการรับโอนครูสอนสถานศึกษาตองมีคุณ วุฒิและคุณสมบัติเปนไป                  
ตามประกาศของ สพฐ.ทั้ งนี้ครูตองมีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่ งบางทานได                      
ใบประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวซึ่งจะมีอายุ 1 ป กรณีดังกลาวหากหมดอายุจะตอง
ตออายุ และหากใบประกอบวิชาชีพหมดอายุไมมีสิทธิ์สอนในสถานศึกษาได            
ยกเวนวิทยากรชั่วคราว 
 

นางจิรา ไกรนรา ผูอํานวยการกองคลัง : 
 : ตามขอสอบถามเรื่องการรื้อถอนอาคารเรียนโรงเรียนฯ ผูอํานวยการโรงเรียนฯ              

ในสวนขั้นตอนกระบวนการของพัสดุดําเนินการอยางไร ขออนุญาตรับเรื่องดังกลาว
ไปตรวจสอบขอมูลเพ่ือการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
 

  กองการศึกษา 

 นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : ชี้แจงขอสอบถามนายไชยยศ กัณหกุล ผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1                 

เรื่องการโอนเงินงบประมาณใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ในสวนของ              
ไตรมาศท่ี 1 (ตุลาคม 2560- ธันวาคม 2560) ไดดําเนินการผลักสงเปนที่
เรียบรอย เงินในแตละครั้งตั้งในเทศบัญญัติก็จริง แตการที่จะผลักสงเงินแตละครั้ง
จะตองมีการตรวจทานขอมูลวาไดมีการโอนเงินเขาระบบจริงตามหนังสือหรือไม 
บางครั้งแจงหนังสือมาแตเงินไมไดเขามาในระบบ ไตรมาศที่ 2 (มกราคม 2561 – 
มีนาคม 2561) ไดมีการตรวจทานขอมูลเรียบรอยและไดมีการทําบันทกึผลักสง 

ผลักสงเงินตามที่ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยอางถึง ในสวนของ
ยอดเงินงบประมาณตรงกันหรือไมตรงเช็คขอมูลไดจากระบบ  SIS มากกวา                 

/หรือนอย... 
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หรือนอยกวา ในสวนของมีเงินมากกวาตองมาตั้งรับเพ่ิม โดยในสวนของไตรมาสนี้ 
ในสวนของโรงเรียนใหดําเนินและสั่งซื้อหนังสือกอนวาจะเอาหนังสือประเภทไหน 
ทั้งนี้เงินงบประมาณท่ีไดมาหากไดมาทั้งกอนเราจะผลักสงทั้งกอนจะไมมีแบงโอน 

  แตเหตุท่ีแบงรอบแรกใหมาเทานี้จัดสรรไป หากมาทั้งปก็ใหไปทั้งป ตัวอยางเชนตาม
หนั งสือบั นทึกขอความกองการศึกษา เทศบาลตํ าบลกระบี่ น อย ลงวันที่                    
9 เมษายน 2561 เรื่องขออนุมัติเบิกหักผลักสงเงิน เงินรายไดของสถานศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 2) (เอกสารแนบหมายเลข 1) ท้ังนี้จะมี
การประสานเรื่องดังกลาวอีกครั้ง ในสวนของเจาหนาที่พัสดุที่มาปฏิบัติหนาที่ใหม 
จะมีการสงเขาอบรมเพ่ือทราบขอระเบียบที่ชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 : กรณีการรับสมัครพนักงานจางตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชีดําเนินการ
ตามขั้นตอนการรับสมัครและแตงตั้งเปนพนักงานจางโดยคาดวาประมาณเดือน
พฤษภาคม 2561 เริ่มการจางได และในสวนการรับโอนครู นางสาวมิรัญตี เตงชู 
มาในเอกอังกฤษอยูระหวางการดําเนินการชวงระหวางดําเนินการทางโรงเรียนตอง
เตรียมแผนบุคลากรมีดําเนินการอยางไรในระยะตน 

 : ไดดําเนินการเปดกรอบครูผูชวย 2 อัตรา ใหไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 
บานกระบี่นอย งานการเจาหนาที่ดําเนินการสมัครสอบและจะไดอัตรากําลัง
ดังกลาวประมาณเดือนกรกฎาคม 

 : การประชุมผูปกครองประชุมพรอมกับโรงเรียนโดยเปลี่ยนสถานที่เปนหองประชุม
เทศบาล ชั้น 3 ทั้งนี้ ในสวนของการประชาสัมพันธสถานที่ประชุม ทางกอง
การศึกษาจะดําเนินการทําปายเพ่ือประชาสัมพันธดังกลาว 
 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง 
 นางสาวมยุรี สรหงษ หัวหนาฝายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา : 
 : ไดมีหนังสือจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีนโยบายใหมีการจัดการ

เรียนการสอนไปตลอดทั้งปไมมีการปดภาคเรียน โดยในปนี้ศูนยฯดําเนินการ                    
ปดภาคเรียนปกติซึ่งไดทําหนังสือชี้แจงเหตุผลไปยังจังหวัดวาเพราะอะไรจึงปดภาค
เรียนโดยในพื้นที่ไดมีการปดภาคเรียนในหลายพื้นที่ซึ่งศูนยไดชี้แจงไปมีหลายเหตุผล
ดวยกันไมวาจะเปนชวงของการกอสรางอาคารโคงชวงปดภาคเรียนความตองการ
ผูปกครองนักเรียนไดพักผอน และครูจัดเตรียมสื่อสําหรับการเรียนการสอน ทั้งนี้ใน
ปการศึกษา 2562 ดําเนินการทําตามนโยบายของกรฯ ตามที่กรมไดใหรายงาน
ขอมูลไปเพ่ือไดรับทราบถึงปญหาและอุปสรรคเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนนักเรียนเกาที่ยายออกไปเด็กนักเรียนใหมที่เขามาเปนอยางไรทั้งนี้จะมี
หนังสือแจงมาอีกครั้งวาใหดําเนินการอยางไร 
 
 

/กองชาง... 
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กองชาง :  
 นายสุเทพ บัวแกว ผูอํานวยการกองชาง:  แจงการดําเนินงาน ดังนี้ 
 : ในสวนของการรื้อถอนอาคารของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ขณะนี้ทาง          

ผูรับจางไดมาเซ็นสัญญาไปแลว แตหากยังไมชัดเจนในเรื่องการดําเนินการตั้ง
คณะกรรมการรื้ออาคาร และกรณีนี้หากตองเขาสภาฯ ซึ่งคาดวาตองใชเวลา               
อาจเกิดความเสียหายตอผูรับจางในสวนของระยะเวลาในการดําเนินงาน หากเกิด
กรณีที่ทางเทศบาลยังไมสามารถดําเนินการมอบหมายอาคารเพ่ือทําการรื้อถอนได
และเมื่อมีการเขารื้อถอนของผูรับจางจะไดกําชับผูรับจางวาในการรื้อถอน                
เมื่อดําเนินการแลวจะไมสามารถทิ้งสิ่งที่รื้อถอนไดตองจัดเก็บไวเพ่ือกรรมการ
ตรวจสอบและในบางครั้งเมื่อมีการรื้อถอนวัสดุบางสวนอาจเกิดความเสียหายได 
เชน กระเบื้องเมื่อรื้อถอนอาจแตกหักได  เหล็กตัดแลวตองแจงวายังสามารถ
นํามาใชได เปนตน 
 

นายโชคนรินทร ขาวเหลือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกระบี่นอย ประธาน : 
 : กรณีการรื้อถอนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย กระบวนการทุกอยางในการ

ดําเนินงานตั้งแตการรื้อถอน พัสดุมีสวนในการดําเนินการมอบหมายกองคลังศึกษา
ขอมูลและดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
นายนพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย : 
 : กรณีพนักงานจางไดมีการแจงใหปฏิบัติงานแตไมปฏิบัติตาม พนักงานท่ัวไปบางคน

แจงใหปฏิบัติงานผานไปสองเดือนไมดําเนินการ ฝากปลัดใหดําเนินการกับพนักงาน
กลุมดังกลาว 

 : กองบรรเทาฯสามารถรับหัวหนาไดหรือไม ตามที่คลองเหนียงเกิดไฟไหมจังหวัดยัง
ไมไดรับรายงานจากเทศบาล ผูวาราชการจังหวัดสอบถามนายอําเภอและ
ผูใหญบานหมู 11 ก็ไมสามารถตอบคําถามได 

มติท่ีประชุม : : รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 12.42 น. 
 
                        ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปณัฐติยา เหมหา) 
              ผูชวยบุคลากร 
 
               ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาววรรณพร  เอ่ียมเสง) 
        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 


